

VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG TRONG CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Lê Việt Hùng⁽¹⁾; Nguyễn Thị Bé⁽¹⁾; Trịnh Thị Hiếu⁽¹⁾

Đảng bộ Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh trong nhiều năm qua luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, liên tục là đơn vị trong sạch vững mạnh, đã được Thành ủy thành phố Bắc Ninh và các đơn vị cấp trên khen tặng nhiều danh hiệu vinh dự. Đạt được kết quả trên là do sự nỗ lực phấn đấu của đảng viên trong toàn Đảng bộ và sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Trường. Đảng bộ Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh có 9 chi bộ trực thuộc. Trong nửa nhiệm kỳ đầu, đa số các chi bộ đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; Trong thời gian tiếp theo, các chi bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ để Đảng bộ Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

1. Quan điểm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cho cán bộ đảng viên, bởi theo người “Tư tưởng không đúng thì ắt sai lầm” và Người cho rằng “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Những quan điểm, lời dạy của Bác về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được vận dụng sáng tạo trong tình hình mới.

Từ quan điểm của Bác nêu trên. Các chi bộ xác định giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức đảng viên là một nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ. Trên cơ sở đó, Ban chi ủy chi bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong cán bộ đảng viên theo hướng luôn bám sát thực tiễn, sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, có sức thuyết phục và giữ vững định hướng chính trị của Đảng bộ. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng,

Ban chi ủy các chi bộ đã thường xuyên quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tới từng đảng viên trong chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, có sự lồng ghép các thông tin chính trị cập nhật trong nước và quốc tế. Chi bộ luôn luôn giáo dục các đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, có quan điểm lập trường rõ ràng, kịp thời ngăn chặn, chống lại các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Về công tác kiểm tra và kỷ luật trong Đảng, các chi bộ thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời các đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chính vì vậy, trong những năm qua đa số chi bộ luôn đạt chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các chi bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo chuyên môn căn bản toàn diện về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống; Củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường.

2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức trong cán bộ, đảng viên các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, chúng tôi đề nghị cần thực hiện một số giải pháp sau:

- Thứ nhất: Ban chi ủy các chi bộ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,

⁽¹⁾ThS, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh



Với sự lãnh đạo của Đảng bộ và các chi bộ, Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh ngày càng khẳng định uy tín trong đào tạo cán bộ TĐTT trình độ cao

đường lối chính sách đổi mới của Đảng; bên cạnh đó, tăng cường giáo dục truyền thống của dân tộc, lý tưởng cách mạng đến từng đảng viên nhằm nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, quan điểm lập trường, tư tưởng, cho cán bộ đảng viên chi bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo.

- Thứ hai: Chi bộ giáo dục đảng viên thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Chi bộ chỉ đạo các đảng viên tích cực tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần chiến thắng trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Thứ ba: Chi bộ cần đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của mình, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, giáo viên và sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường.

- Thứ tư: Ban chỉ uỷ các chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo xu thế diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, từ đó chủ động tham gia giải quyết những vấn đề về tư tưởng nhằm tăng cường sự đoàn kết và đồng thuận trong chi bộ.

- Thứ năm: Ban chỉ uỷ chi bộ cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các phương tiện giáo dục chính trị, tư tưởng như: Giảng dạy các môn lý luận chính trị; các phương tiện thông tin đại chúng; các buổi sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; các buổi học tập nghị quyết, nghe báo cáo thời sự trong nước,

quốc tế... nhằm tạo sự đa dạng và phong phú về hình thức giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên trong chi bộ.

Thực hiện tốt các nội dung giải pháp trên là cơ sở để tất cả các chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà trường có sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm phát triển bền vững Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh để Nhà trường xứng đáng là ngôi trường số 1 về đào tạo nguồn nhân lực TĐTT của cả nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh (2002), toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
2. Hồ Chí Minh (2002), toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
3. Hồ Chí Minh (2002), toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
4. Hồ Chí Minh (2002), toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
5. Hồ Chí Minh (2002), toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
6. Hồ Chí Minh (2002), toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
7. Hồ Chí Minh (2002), toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.